



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 มิถุนายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5056

หน้า: 22(ล่างขวา)

Col.Inch: 56.62 Ad Value: 76,437

PRValue (x3): 229,311

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บิกจิน' ปลื้ม สอศ. สอนอาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจำ จ.อุทัยธานี



'บิกจิน' ปลื้ม สอศ. สอนอาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจำ จ.อุทัยธานี

หนึ่งในภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คือลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ณ เรือนจำอุทัยธานี ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายณัฐพันธ์ แก้วเทต ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดย พล.อ.อ. ประจิน กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การที่กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพติดตัวเมื่อพ้นโทษนำไปประกอบอาชีพได้ ก็เป็นอีกหนทางที่จะช่วยคืนคนดีสู่สังคมได้ทั้งนี้ เรือนจำ จ.อุทัยธานี นับเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาให้แก่



ผู้ต้องขังได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาความรู้ วิชาการ ทักษะฝีมือ ตลอดจนความประพฤติ และพฤติกรรมที่ดี

"อยากให้ศิษย์จบสถานประกอบการ เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมืออย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดความมั่นใจและนำความรู้ไปใช้จริง รวมถึงอยากให้สังคมเปิดใจให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังทุกคนด้วย" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ด้าน นายสุเทพ กล่าวว่า สอศ. ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนิสัยของผู้ต้องขังในเรือนจำเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำการศึกษา

อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคมตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 358 แห่ง โดยเปิดสอนระดับ ปวช., ระดับ ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาต่างๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ คหกรรมศาสตร์ ทัวไป (ตัดผม เสริมสวย) เครื่องประดับอัญมณี คอมพิวเตอร์ ชนมไทย เป็นต้น สำหรับเรือนจำอุทัยธานี มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับผิดชอบ มีผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษารวม 829 คน เป็น ปวช. 486 คน ปวส. 236 คน และหลักสูตรระยะสั้น 107 คน

